

หน้าปก (1)

ด้านหน้า



แผนพับประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. คูบัว ในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สารจาก... นายกองคการบริหารส่วนตำบลคูบัว

นาย พจวณศล ธนิกกุล

“จุดมุ่งหมายที่ทุกคนอยากเห็นและให้เป็นนั่นคือ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน” สารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กระผม นายพจวณศล ธนิกกุล นายกองคการบริหารส่วนตำบลคูบัว ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และข้าราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลคูบัว ที่ให้ความร่วมมือทุกๆด้านในการทำงาน จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้รับรางวัล สำคัญๆ ดังนี้

๑. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๙

๒. รางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นรางวัลที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวตำบลคูบัว รวมถึงถึงการประสานผลักดันโครงการต่างๆ จากหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขามาพัฒนาในพื้นที่ทำให้เกิดความเจริญทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรวมกันแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ให้ผ่านไปได้อย่างดี

การพัฒนาตำบลคูบัวเป็นนโยบายสำคัญ ที่กระผมพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจะดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เช่น การขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำคลองสาธารณะในตำบล การก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไขปัญหาเสพติด นอกจากนี้สิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนในทุกๆ เรื่อง โดยที่เราจะต้องให้บุคลากรผ่านการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายระเบียบและ พรบ. เพื่อให้มีความรู้ทันกับยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จ รวดเร็ว ความร่วมมือ รวมแรง รวมใจ ในการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคประชาชน ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อความเจริญของท้องถิ่นและความผาสุกของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวจะต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จากส่วนกลางและรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนประเทศที่จะเป็นประเทศไทย ๕.๐ ตามวิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้คำมั่นต่อพี่น้อง ประชาชนว่า “ผมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยจะนำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ภายใต้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ภาพข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม อบต.คูบัว สามารถติดตามได้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ <http://www.kubua.co.th> หรือ www.facebook.com/kubua.co.th